

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 เลขที่รับ... ๐๖๖๐  
 วันที่ 22 ก.พ. 2566  
 เวลา 11.11 น.



ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

เรื่อง จรรยาบรรณและจริยธรรมของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเข้ามาศึกษาต่อเฉพาะทางในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษามุ่งเพาะบัณฑิตทั้งด้านวิชาการและทางด้านจรรยาบรรณและจริยธรรม

เพื่อให้บุคลากรยึดถือสำหรับปฏิบัติงาน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีปณิธานเพื่อสร้างและส่งเสริม จรรยาบรรณและจริยธรรมที่พึงประสงค์ ให้บุคลากร รักษาซึ่งเกียรติคุณ ชื่อเสียง การปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม ตลอดจนดำรงตนให้รู้ผิดชอบชั่วดี ในกระทำความดี ละเว้นความชั่ว ดังต่อไปนี้

ข้อ	ข้อกำหนด	แนวปฏิบัติ
๑.	จรรยาบรรณและจริยธรรมต่อตนเอง	๑.๑ เป็นผู้ที่มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้เหมาะสม ๑.๒ เป็นผู้ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกำหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามวิชาชีพนั้น ๑.๓ เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น ๑.๔ เป็นผู้ละเว้นการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน เคารพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ๑.๕ เป็นผู้ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากผู้อื่น ในการปฏิบัติหน้าที่และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ ๑.๖ เป็นผู้ยึดมั่น ส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง สถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๑.๗ เป็นผู้แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในชาติ รักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ

๒.	จรรยาบรรณและจริยธรรมต่อหน่วยงาน	<p>๒.๑ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ</p> <p>๒.๒ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็วขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ</p> <p>๒.๓ เป็นผู้ประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่</p> <p>๒.๔ เป็นผู้ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง</p> <p>๒.๕ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต พึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักวิชาการอย่างตรงไปตรงมาด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและตามทำนองคลองธรรม</p>
๓.	จรรยาบรรณและจริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน	<p>๓.๑ เป็นผู้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือกับผู้บังคับบัญชาทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทำงานและการแก้ปัญหาร่วมกัน</p> <p>๓.๒ ข้าราชการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ กำลังใจ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนบริหารด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม</p> <p>๓.๓ ข้าราชการพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกับบรรดาเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๓.๔ เป็นผู้ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี</p>
๔.	จรรยาบรรณและจริยธรรมต่อผู้มาติดต่องานและสังคม	<p>๔.๑ เป็นผู้ให้บริการผู้มาติดต่องานอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน</p> <p>๔.๒ เป็นผู้ปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของบุคคลทั่วไป</p> <p>๔.๓ เป็นผู้ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่องาน</p> <p>๔.๔ เป็นผู้รักษาเกียรติภูมิของสถาบัน โดยไม่กระทำการใดอันที่เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและภาพพจน์ของสถาบัน</p>

๕	จรรยาบรรณและจริยธรรมต่อศิษย์	<p>๕.๑ เป็นผู้ใช้เวลาและเสียสละให้กับงานสอนด้วยความรับผิดชอบ และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา</p> <p>๕.๒ เป็นผู้อบรมสั่งสอน สร้างเสริมความรู้ที่ถูกต้องดีงามให้แก่วิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ให้ความรัก ความเมตตา กรุณาต่อศิษย์ด้วยความเสมอภาค</p> <p>๕.๓ เป็นผู้ปลูกฝังให้ศิษย์มีวินัย ค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อสังคม ตลอดจนเคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ</p> <p>๕.๔ เป็นผู้ไม่กระทำตนเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการทางสติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์</p> <p>๕.๕ เป็นผู้ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่และไม่ใช้ให้ศิษย์กระทำการใด ๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ</p>
๖.	การประพฤติผิดจรรยาบรรณและจริยธรรม	<p>๖.๑ การประพฤติผิดจรรยาบรรณและจริยธรรมเป็นความผิดวินัย</p> <p>๖.๒ การแสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างผู้อื่น หรือศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าที่และการกระทำใด ๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนเองโดยมิชอบเป็นความผิดวินัยร้ายแรง</p> <p>๖.๓ ผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณและจริยธรรม ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาทำการตักเตือน ทำทัณฑ์บน หรือดำเนินการทางวินัย แล้วแต่กรณีกับบุคลากรผู้นั้น ตามกฎหมายที่ราชการกำหนด</p> <p>๖.๔ การพิจารณาให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งข้อเท็จจริงแก่บุคลากรที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณและจริยธรรมทราบอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งให้โอกาสบุคลากรผู้นั้นได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานประกอบอย่างเต็มที่</p>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์)

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

เสนอ คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

1. เพื่อโปรดทราบ

2. เห็นควร เรื่อง ขาดจรรยาบรรณ  
ศาสตราจารย์ ดร. เสถียร ธัญญศรีรัตน์

ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ นางทิน  
รักษาการแทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
22 ก.พ. 2566

1. ศาสตราจารย์ ดร. เสถียร ธัญญศรีรัตน์  
2. 11/2/2566  
ดร. ประสิทธิ์ นางทิน  
22 ก.พ. 66

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน)  
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์